



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5881 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจข้าวสารสหกรณ์

จัดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวภาคอีสานกับสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี

ดันเป็นศูนย์กลางจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตก

ความสำเร็จที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต อุปกรณ์การตลาดและองค์ความรู้ต่าง ๆ แก่สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตข้าวสารให้เข้าสู่ระดับ GMP HACCP และ ISO จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ภารกิจต่อไปคือการขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ให้กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและจังหวัดสงขลา ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม จนเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสารที่เข้มแข็ง และตลาดข้าวสารสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้เกิดการขยายตัว โดยวัดจากยอดปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงเดินทางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดข้าวสารสหกรณ์ในเชิงรุก โดยเปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสาร 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด สหกรณ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัดและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด และสหกรณ์จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด กับเครือข่ายสหกรณ์ผู้ซื้อในจังหวัดชลบุรี กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 และ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา หวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งตลาดข้าวสารของสหกรณ์

นายนิสิต อารยะพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวสารจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์บริ โภค โดยสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรีรวมกันเป็นเครือข่ายผู้จำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ เพื่อซื้อขายข้าวสารกับสหกรณ์ในจังหวัดภาคอีสาน โดยได้เล็งเห็นศักยภาพตลาดข้าวสารในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความพร้อม เนื่องจากชลบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสู่ทั้งสองจังหวัดในแต่ละปีหลายล้านคน หากสหกรณ์สามารถผลักดันให้ข้าวสารสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าทางธุรกิจในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี และผลักดันให้ทั้งสองจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายข้าวหอมมะลิคุณภาพดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตก ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณธุรกิจข้าวสารสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

สหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีวางแผนในการเชื่อมโยงสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ บริการเพื่อขยายตลาดข้าวสารสหกรณ์ไปยังสมาชิกที่มีอยู่ประมาณ 1 แสนคน ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี มีสหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสั่งซื้อและส่งข้าวสารกระจายไปยังสหกรณ์ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอเมือง และสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้าวในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 ครอบครัว ขณะที่มีประชากรและนักท่องเที่ยว 1.5 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี

มูลค่าธุรกิจจำหน่ายข้าวทั้งจังหวัด 39,509 ล้านบาท ซึ่งตั้งเป้าว่า ข้าวหอมมะลิของสหกรณ์จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าธุรกิจข้าวสารทั้งหมด

ผลจากการเจรจาระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวในภาคอีสานกับสหกรณ์ผู้บริโภคนในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี ที่ได้พิสูจน์โดยการรับประทานข้าวตัวอย่างระหว่างการจัดเวทีเจรจาธุรกิจ ทุกคนยอมรับว่าข้าวของสหกรณ์ เป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ไม่มีการปลอมปน มีความหอม รสชาติหวาน นุ่ม ซึ่งเป็นผลตอบรับที่น่าพอใจ ทำให้หลายสหกรณ์เริ่มมองเห็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายข้าวสารและเป็นการจูงประกายเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ทางภาคอีสาน โดยรับที่จะนับกลับไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ เพื่อทำข้อตกลงสั่งซื้อข้าวสารกับสหกรณ์ผู้ผลิตในอนาคตอันใกล้

การจัดเวทีเจรจาธุรกิจจะช่วยขยายตลาดและสร้างเครือข่ายตลาดข้าวสารจากสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวสารสหกรณ์ ส่งผลกับรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ผลิตข้าวด้วย ขณะเดียวกันสหกรณ์ผู้บริโภคจะมีโอกาสได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พยายามที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวสาร มีการจัดการเจรจาธุรกิจกับสหกรณ์ในพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดข้าวสารให้ทั่วถึงในทุกภาคของประเทศ และในวันที่ 19-20 กันยายน 2554 นี้ จะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ ออกร้านจำหน่ายข้าวสารจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน ไปจัดแสดงลักษณะโชว์ ชิม ซอป ณ ตลาดเทศบาลในจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการเปิดตลาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และมีการจัดเวทีเจรจาธุรกิจโดยมีตัวแทนสหกรณ์จำนวน 40 สหกรณ์ จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสและสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ซึ่งมีศักยภาพในขยายตลาดข้าวสารสหกรณ์ในภาคใต้ตอนล่าง และมีความสนใจจะสั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในวันดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีนโยบายที่จะขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้นำตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารไปเจรจากับสหกรณ์ในประเทศจีน ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผลเจรจาเป็นที่น่าพอใจและคาดว่าจะมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศต่อไป

